

Đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử



Người dân huyện Thái Thụy đến trụ sở Công an huyện làm căn cước công dân gắn chip điện tử.

Hướng tới mục tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, bảo đảm chỉ tiêu, tiến độ đề ra.

Qua rà soát, trên địa bàn xã Tiến Đức (Hưng Hà) còn khoảng 2.000 công dân từ 14 tuổi trở lên chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Đây chủ yếu là trường hợp đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương. Trưởng ủy Ban Trung Thành, Trưởng Công an xã Tiến Đức cho biết: Thời gian tới, Công an xã sẽ phối hợp với tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện tổ chức cấp CCCD cho người dân trực tiếp tại các thôn. Đối với trường hợp đi làm ăn xa, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân trở về làm CCCD.

Cùng với xã Tiến Đức, các xã, thị trấn của huyện Hưng Hà đã đồng loạt bước vào thu nhận hồ sơ cấp CCCD giai đoạn 3 từ đầu tháng 10/2021. Theo thống kê của Công an huyện, đến nay toàn huyện đã thu nhận 162.766 hồ sơ, trong đó có 139.156 hồ sơ được gửi về Cục Cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an để in trả thẻ CCCD, đạt 85,5%. Số lượng thẻ đã cấp trả người dân là 115.231 thẻ. Toàn huyện còn khoảng 61.800 công dân chưa được thu nhận hồ sơ, trong đó hơn 29.200 người đủ điều kiện có mặt tại địa phương, hơn 32.000 người đủ điều kiện nhưng không có mặt tại địa phương và có xác định được nơi đến; còn lại 432 công dân đủ điều kiện nhưng không xác định được nơi đến. Để đạt chỉ tiêu đến cuối tháng 12/2021, 100% công dân huyện Hưng Hà từ 14 tuổi trở lên còn lại được thu nhận hồ sơ cấp CCCD, Công an huyện đã chỉ đạo đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện.

Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hưng Hà cho biết: Công an huyện đã thành lập 2 tổ cấp CCCD tại trụ sở Công an huyện và cấp lưu động tại các xã, thị trấn. Chúng tôi ưu tiên thực hiện trước tại các địa phương xa trung tâm, bảo đảm tốt công tác phòng,

chống dịch. Việc tiếp nhận hồ sơ được tổ chức vào tất cả các ngày trong tuần cho đến khi hết đợt cấp trả người dân là 115.231 thẻ. Đối với những địa bàn xa trung tâm, tổ lưu động sẽ chủ động lên phương án bố trí phương tiện, thiết bị để thu nhận hồ sơ tại thôn.

Theo thống kê của Công an huyện Vũ Thư, hiện nay có 5.200 người đủ điều kiện nhưng không có mặt tại địa phương và không xác định được nơi đến. Đây là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án cấp CCCD giai đoạn 3 của huyện. Theo Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư: Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều công dân chưa có điều kiện trở về địa phương nên chưa thực hiện việc đổi CCCD gắn chip điện tử. Ngoài ra, nguyên nhân lớn nhất là việc công dân ngại khi đến làm thủ tục phải tập trung đông người, một bộ phận công dân đang sử dụng thẻ CCCD mã vạch vẫn còn giá trị sử dụng. Thời gian tới, lực lượng công an huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền

đến người dân hiểu được tiện ích khi sử dụng CCCD gắn chip điện tử; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn vận động người dân chủ động đến làm CCCD.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Thẻ CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an phát hành được coi là một trong những thẻ tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, độ bảo mật cao. Đặc biệt với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, công dân sử dụng duy nhất thẻ CCCD gắn chip đã được tích hợp những tiện ích như thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm Covid-19, giấy phép lái xe, thông tin về hướng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ... Chính vì thế, các công dân đang sử dụng chứng minh thư nhân dân 12 số, CCCD mẫu cũ còn thời hạn cũng nên làm CCCD gắn chip điện tử.

Đến thời điểm này, Thái Bình đã thu nhận 1.181.190 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử. Tuy nhiên, toàn tỉnh còn hơn 449.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Để khắc phục những khó khăn trên, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an cơ sở chủ động rà soát trước, có giấy hẹn cụ thể theo khung giờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến làm thủ tục. Lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã, phường, thị trấn chủ động rà soát thực tế tại địa bàn quản lý và trên hệ thống dữ liệu dân cư để bảo đảm có đầy đủ thông tin của công dân và thông tin phải chính xác. Quá trình thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Phát huy những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 1, 2 của dự án này, lực lượng công an tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD, bảo đảm tiến độ đề ra.

TẮT ĐẠT

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhiều chị em không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.

Từ năm 2006, chị Phạm Thị Nguyên, thôn Phú Vinh, xã Minh Phú mạnh dạn chuyển đổi trên 7.500m² đất cấy lúa không hiệu quả sang phát triển mô hình kinh tế VAC. Dưới ao chi thả cá truyền thống, tận dụng mặt ao thả 1.000 con ếch Thái Lan; xây chuồng nuôi rần, gà, vịt, chạch, trên vườn trồng cây ăn quả. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình chị thu trên 250 triệu đồng. Chị Phạm Thị Nguyên cho biết: Để có được thành công như hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, Hội LHPN xã đã tạo điều kiện cho tôi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, trên cơ sở đó tôi ứng dụng vào trang trại của gia đình nên hiệu quả kinh tế VAC mang lại ngày càng cao; đồng thời tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho tôi vay 200 triệu đồng để đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại.

Chị Phạm Thị Nguyên chỉ là một trong hàng chục nghìn lượt chị em phụ nữ 5 năm qua được các cấp hội phụ nữ trong huyện hỗ trợ, giúp đỡ, trong đó nhiều chị đã tận dụng sự giúp đỡ đó để đưa gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Thời gian qua, Huyện hội đã chỉ đạo các hội cơ sở rà soát nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng để có hoạt động phù hợp nhằm tiếp sức cho chị em phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công. 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở 645 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng, trừ sâu bệnh, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm... thu hút trên 75.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu, cánh đồng 4 vụ/năm, trồng cây vụ đông, tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Các cấp hội còn phối hợp với các công ty phân bón cung ứng trên 1.000 tấn phân bón trả chậm, tạo điều kiện cho hội viên chăm sóc cây trồng. Cũng trong 5 năm qua, các cấp

HỘI LHPN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

hội đã tín chấp với một số ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh cho 9.290 lượt hội viên vay tổng số dư hơn 509 tỷ đồng, hội viên vay để phát triển sản xuất, nuôi con ăn học. Ngoài ra, các cơ sở hội còn huy động vốn chi thu trên 250 triệu đồng. Chị Phạm Thị Nguyên cho biết: Để có được thành công như hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, Hội LHPN xã đã tạo điều kiện cho tôi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, trên cơ sở đó tôi ứng dụng vào trang trại của gia đình nên hiệu quả kinh tế VAC mang lại ngày càng cao; đồng thời tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho tôi vay 200 triệu đồng để đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện phối hợp triển khai chương trình "Chị Nest" tại 31 lượt xã, đã có 186 chị được tham gia khởi sự kinh doanh, đồng thời phối hợp tổ chức 62 lớp dạy nghề cho gần 2.900 lao động; giới thiệu gần 2.000 lao động đi làm việc tại các công ty, xí nghiệp và các cơ sở sản xuất

trong và ngoài huyện; duy trì hoạt động của mô hình câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp với 47 thành viên tham gia; hỗ trợ và giúp đỡ 208 phụ nữ khởi nghiệp. Các cấp hội trong huyện đã trực tiếp thành lập các tổ nhóm tiết kiệm, nuôi lợn nhựa tiết kiệm... Đến nay, toàn huyện đã có 898 tổ tiết kiệm, trên 38.600 lượt chị tham gia (đạt trên 82% tổng số hội viên) với số tiền tiết kiệm 20,2 tỷ đồng cho hàng nghìn hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp phát triển kinh tế gia đình. Để hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ thành lập được 2 mô hình HTX thu gom rác, 3 tổ hợp tác phát triển nghề truyền thống, hiệu các mô hình đều hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, doanh thu hàng năm của các HTX từ 120 triệu đồng trở lên.

Qua đó, trao 420 con giống, mua 395 thẻ bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế, trao 1,8 tấn gạo cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của các cấp hội phụ nữ suốt 5 năm qua đã giúp 544 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,2%.

HIẾU NGHĨA



Cơ sở may túi xuất khẩu của chị Trần Thị Doan, xã Mê Linh (Đông Hưng) mỗi năm thu nhập trên 1,2 tỷ đồng.

TIỀN HẢI Chủ động phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Xác định phòng, chống dịch bệnh là yếu tố quan trọng giữ vững hiệu quả trong chăn nuôi, thời gian qua, huyện Tiền Hải đã triển khai tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời tổ chức các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi nhằm không để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Xã Nam Trung có đàn lợn trên 1.000 con trâu, bò 202 con, đàn gia cầm 65.000 con... Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thời gian qua Nam Trung đẩy mạnh phun khử

trùng, tiêu độc khu vực chuồng trại và môi trường xung quanh. Khuyến cáo bà con nông dân tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi. Anh Trương Văn Tuấn, thôn Hải Định cho biết: Gia đình tôi nuôi 20 con lợn. Để bảo đảm cho đàn lợn phát triển tốt, gia đình luôn coi trọng công tác phòng bệnh bằng nhiều biện pháp như tiêm vắc-xin, vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi... Đặc biệt, thời điểm giao mùa việc tiêm phòng được tăng cường bởi đây là lúc các bệnh lở mồm long móng, bệnh dịch tả lợn châu Phi dễ

bùng phát. Không chỉ có các hộ dân xã Nam Trung thực hiện tốt việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm mà nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tiền Hải cũng không chủ quan, lơ là trong việc tiêm vắc-xin, coi đây là một trong những biện pháp cần thiết không để dịch bệnh xâm nhập vào đàn vật nuôi. Ông Đào Văn Vương, xã Nam Chính cho biết: Khi địa phương tuyên truyền về thời điểm tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông, tôi đã đăng ký với Ban Chăn nuôi và Thú y xã bố trí thời gian để tiêm phòng cho đàn lợn. Ngoài ra, tôi thường xuyên

rắc vôi bột vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng để đàn vật nuôi khỏe mạnh, tránh được dịch bệnh. Nhờ thực hiện tốt khâu phòng, chống dịch nên trong năm qua dịch bệnh không làm ảnh hưởng đến đàn vật nuôi của gia đình.

Bà Lê Thị Phương Lan, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiền Hải cho biết: Tiền Hải có đàn trâu, bò, dê 4.520 con; đàn lợn trên 40.000 con; đàn gia cầm 1,5 triệu con... Hiện nay, thời tiết giao mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tiền Hải thực hiện đồng bộ các biện pháp tiêm phòng, ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào gây thiệt hại về kinh tế cho các hộ chăn nuôi. Trạm Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, thống kê lại tổng đàn gia súc, gia cầm ở các hộ, trang trại, gia trại trong diện tiêm phòng. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở cách phòng, chống dịch bệnh trên động vật để người dân biết chủ động hợp tác và thực hiện. Chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền đến hội viên thực hiện nghiêm việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi của gia đình mình. Nâng cao ý thức tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật tránh được những hiểm họa có khả năng lây sang người như cúm gia cầm, bệnh dại... Cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, giám sát quá trình tiêm phòng, bảo đảm các đợt tiêm phòng đại trà diễn ra nhanh gọn, tập trung, đạt tỷ lệ tiêm phòng cao và đúng quy định. Lên kế hoạch sau khi tiêm phòng, lấy mẫu huyết thanh gia súc đã tiêm

phòng vắc-xin để đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng tại các địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm vào địa bàn, đặc biệt khi người chăn nuôi tái đàn, phải tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ, kịp thời. Đến nay, Tiền Hải đã triển khai đồng bộ công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, trong đó, bệnh dịch tả lợn nội địa 14.500 liều; tụ 2.520 liều; phó thương hàn 7.760 liều; lở mồm long móng 6.300 liều; tụ huyết trùng trâu, bò 910 liều; bệnh dại 410 liều; viêm da nổi cục 825 liều. Ngoài ra, hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại một số địa phương trong tỉnh, chưa xâm nhập vào địa bàn Tiền Hải, tuy nhiên công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương vẫn được tăng cường ở mức cao. Đặc biệt là ở địa bàn giáp ranh, lực lượng thú y và các ngành liên quan triển khai các hoạt động kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và khâu giết mổ, vận chuyển, khuyến cáo chủ cơ sở phải tiêu độc hàng ngày. Quản lý chặt chẽ công tác tái đàn khi chủ cơ sở chăn nuôi bảo đảm điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Khuyến cáo các chủ cơ sở chăn nuôi nâng cấp, sửa chữa hệ thống chuồng trại, hạ tầng chăn nuôi và có biện pháp xử lý chất thải hữu hiệu; tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, báo cáo ngay khi có trường hợp lợn chết, mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

MẠNH THẮNG



Các hộ dân huyện Tiền Hải chủ động tiêm phòng đại cho đàn vật nuôi.

▶ 29.670 liều vắc-xin được tiêm trong đợt 17

Trong đợt 17, các địa phương tiếp tục triển khai tiêm 29.670 liều vắc-xin mũi 2 đối với những người đã tiêm mũi 1 theo kế hoạch. Công tác tiêm chủng được thực hiện từ ngày 27 - 31/10 tại các cơ sở y tế bảo đảm điều kiện.

Để bảo đảm an toàn tiêm chủng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tiêm chủng; thực hiện nghiêm quy trình tiêm theo đúng các bước từ khâu tiếp đón, kiểm tra thân nhiệt, huyết áp, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm 30 phút đến hướng dẫn đi theo dõi các phần ứng tại nhà.

Tính đến 18 giờ ngày 27/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm 755.056 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Công tác tiêm chủng vẫn đang được triển khai thực hiện nhằm bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

NHƯ HOÀNG

**▶ TIỀN HẢI
Tăng cường quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch về địa phương**

Để dịch Covid-19 không xâm nhập vào địa bàn, lây lan ra cộng đồng, huyện Tiền Hải đã tăng cường công tác kiểm soát người dân ở các tỉnh, thành phố về địa phương. Trong đó, phối hợp chặt chẽ giữa ngành chuyên môn của huyện với các xã, thị trấn, tổ chức thích ứng linh hoạt, hiệu quả với yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới. Nâng cao vai trò của các đoàn thể, tổ tự quản để tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện theo đúng cam kết; giám sát chặt chẽ từng gia đình khi có di biến động, nhất là những người từ vùng dịch về kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. Tại các khu cách ly y tế của huyện cũng đã tăng cường lực lượng chuyên môn kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm không có nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly và ra cộng đồng.

Đến nay, huyện Tiền Hải có 442 trường hợp được cách ly tại các khu cách ly y tế trên địa bàn và có 8 trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 được sàng lọc ngay tại khu cách ly, không lây lan ra cộng đồng.

HỒNG HẠNH